
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 2  ประจําป ๒๕60 
วันท่ี  14  มีนาคม  ๒๕60   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
3.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
4.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
5.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
6.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
9.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
10.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
11.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
12.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑3.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง. 
14.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
15.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
16.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
17.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
18.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 
19.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
20.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
1.นายอดุลย  นิยมสมาน  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
      (ลากิจ) 
2.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
3.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๙  อ.เมือง 
4.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
     (ลาปวย) 
5.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
      (ลากิจ) 
6.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
     (ลาปวย) 
7.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
8.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูเขารวมประชุม… 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายโชดก        วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
8.นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  

รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
9.นางจรีะกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
10.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑1.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง    
12.นางธัญรัตน  อัฒจักร   (แทน) ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
13.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
14.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  
15.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ 
16.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง   
17.นายประพันธ ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
18.นายนราธร  สีตะพงศ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 
19.นายธีรศิษฎ ฐาปนา   ผูชวยนักประชาสัมพันธ 
20.นางสาวกัทลี  ดอกไม   ผูชวยนักประชาสัมพันธ 
21.นายวิวัฒนชัย หนูทอง   หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ สนง.กษ.จ.ระยอง 
22.นางสาวปยะนันท วุฒินขมติกศ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
23.นางสุภาพร  นามไร   หัวหนาฝายพัฒนาสังคมฯ 
24.นางผองพรรณ เศรษฐประเสริฐ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
25.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
26.นางสาวรัตนา นึกเร็ว   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ (ศวป.2) 
27.นายอรรถพงษ คงรักษา   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ศวป.2) 
28.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ 
29.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
30.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธาอาวุโส 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงฯ 
31.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
 
 

๓2.นางณิชาพร... 
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๓2.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
33.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
34.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายนโยบายและแผน 
35.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายจัดหาพัสดุฯ 
36.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน 
37.นางวริยา  เวทวงศ   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บฯ 
38.นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ  นิติกรชํานาญการ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวินัยฯ 
39.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
40.นายวิทยา   สยายไชย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
41.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
42.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมฯ 
43.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
44.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
45.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต 
46.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
47.นางอุไร  สุวรรณวงศ  เกษตรและสหกรณจังหวัดระยอง 
48.นางสาวปยะวรรณ หอมเกษร  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
49.นางสาวกิตติ์รวี เพ็ชรรัตน  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
50.นางสาวสกาวกาญจน วงเวียน   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
51.นางสาววีนัส   ไหวดี    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
52.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
53.นายอุบล  แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
54.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
55.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
56.นางสาวสุวรรณวารี  ตีเมืองสอง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
57.นางสาวสุภาณี บุญสินธุ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
58.นางสาวรัทญา คันสูงเนิน  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
59.นางศศินา  จรรยารักษ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
60.นางสาวณัฐชา เท่ียงตรง  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

61.นางสาวน้ําเพชร  กลอมเกลี้ยง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
62.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  14.15  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ องคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ และขอ ๒๕      
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับท่ี ๒) พ .ศ . ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม จํานวน
  .......20....... คน ครบองคประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ คนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังห วัดระยอง กลาวเปด ประชุม 
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหา ร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผู มีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก
  เปนเกียรติ  และมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาอ งคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง   เนื่องจาก นายก องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภา
  องคการ บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
  เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริ หารสวนจังหวัดระยอง               
  จึงได นัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัย แรก ครั้งท่ี 2 
  ประจําป ๒๕60  ในวันนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแห งการประชุมในครั้งนี้          
  จะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีปร ะสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิด
  ประโยชนแกองค การบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผม      
  ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัย สามัญ สมัย แรก  ครั้งท่ี 2    
  ประจําป ๒๕60  ครับ   

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ไมมี  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  
 สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ ตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุม  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล   เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล  
กรรมการ /เลขานุการ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี ๑๑ อําเภอเมืองระยอง  
คกก.ตรวจรายงานฯ   ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมก ารฯ        
  ครั้งท่ี ๒/25๖๐  เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๐  เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบ
  กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ  ดังนี้      

    ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย  นิยมสมาน  เปนประธานกรรมการ       
  นายวรเศรษฐ  วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

     ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม  ไดแก  นางสาวอุ มา วิภูษณะ  
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

     ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วันท่ี ๓ กุมภาพันธ 
   ๒5๖๐  มีจํานวน ๓๘ หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มาประชุม
   จํานวน 2๐ คน  ไมมาประชุมจํานวน ๕ คน  ลาประชุมจํานวน ๓ คน  มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 
   ๑๒ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ      
   ระเบียบวาระท่ี ๑๒  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้   

  1. นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ   แจงเรื่องในท่ีประชุม จํานวน 3 เรื่อง ดัง นี้  เรื่องแรก  
 ขอเชิญให ส.อบจ.ทุกทาน เขารวมโครงการ อบจ.พบประชาชน ในวันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ 
 2560  ณ  อาคารกระจายสินคาทางการเกษตร อบต .นาตาขวัญ   เรื่องท่ีสอง ขอชื่นชม
 วิสัยทัศนของผูบริหารในการจัดงบประมาณเขาไปทําโครงการตามรอยพระราชดําริของ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อางเก็บน้ําดอกกราย และเรื่องสุดทาย
 เก่ียวกับถนน 0113 อบจ.รย. เชื่อมกับถนนทางหลวงแผนดิน 3139 ชวงสามแยกวัดจุฬามณี 
 ขอใหทางผูบริหารจัดทําปายจราจร เนื่องจากบริเวณเสาไฟแดงมีรูปรางลักษณะท่ีคดลง  
 สัญญาณไฟจราจรเกิดการขัดของอยูเปนประจํา ทําใหมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนอยูบอยๆ 

   ๒. นายเสนาะ  ยมหา  แจงเรื่อง โครงการกอสรางตางๆ บางโครงการไมมีปาย
  สัญลักษณในขณะทําการกอสรางถนน ทําใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
     ๓. นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  เ สนอเรื่อง กอนท่ีนายชางจะเขาดําเนินการ ขอใหแจง 
  ส.อบจ. ในเขตพ้ืนท่ีนั้นทราบลวงหนา  
        ๔. นายเดชา   บุญธรรม แจงเรื่อง ขอใหทางผูบริหารหาแนวทางแกไขปญหา เรื่อง  
  รถบรรทุกหนักท่ีใชเสนถนน ของอบจ.รย. ในการหลีกเลี่ยงดานตราชั่ง  
     ๕. นายเดชาธร   รูปเลขา  แจงเรื่อง ขอเชิญให ส .อบจ .ทุกทาน ร วมงานเปด         
  ตัวนักกีฬาระยอง เอฟซี  ในวันเสารท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. 
  ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาระยอง ชั้น ๑    
        โดยเลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ น.       

ขอ ๔ คณะกรรมการ... 
 



- 6 - 
 

      ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ
   ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
   จังหวัดระยองคราวตอไป   
      จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประธานสภาฯ ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ซ่ึงไดแจกใหทุกทานอานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม   
  ขอเชิญ ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ 

ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  
  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง     
  ขอแกนะคะ  ในหนาท่ี 20 บรรทัดท่ี 15,31 และ 32 คําวา “นายหลวง ” แกไขเปน    
  “ในหลวง” และบรรทัดท่ี 26 คําวา “สาระคด”ี ขอแกไขเปน “สารคด”ี หนาท่ี 21 บรรทัดท่ี 6 
  คําวา “นายหลวง ” แกไข เปน “ในหลวง ” และตรงบรรทัดท่ี 4 ของ ส .อบจ .เสนาะ  คําวา 
  “ ข้ันหลับหลักการ ” แกไขเปน “ ข้ันรับหลักการ ” และหนาท่ี 22  บรรทัดท่ี 4 คําวา       
  “นายหลวง” แกไขเปน “ในหลวง” ขออนุญาตใหสภาฯแกไข 3 หนาคะ ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๓๓ วรรคสอง การแกไขถอยคํา 

ในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมตขิองท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
 ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประขุมวาครบจํานวนเปน    
องคประชุม ตามขอ ๓๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......๒๐.....คน  ครบองคประชุมตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ ใหมีการแกไขรายงานการประชุมสภาองคการ บริหาร

สวนจังหวัดระยอง   สมัยสามัญ   สมัย แรก  ประจําป ๒๕ 60  เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ  
๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ ใหมีการแกไขรายงานการประชมุสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง   สมัยสามัญ   สมัย แรก  ประจําป ๒๕ 60  เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ  
๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบใหมีการแกไข รายงาน การประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๐   

    รับรอง           จํานวน .......๑๙......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........๑.......คะแนนเสียง 

  ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามั ญ  สมัย แรก  ประจําป ๒๕ 60  เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ  ๒๕๖๐
 ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใน ท่ีประชุม วาครบจํานวนเปน
องคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   

 
มีสมาชิกสภาฯ... 



- 7 - 
 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......20.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ บริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ บริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖0 

    รับรอง           จํานวน ......19.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1........คะแนนเสียง   

ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่อง    ขอสอบถามดวน  
               เรื่อง โครงการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ     
                 จังหวัดระยอง พ.ศ.........      
                 (นายเสนาะ  ยมหา เขต ๓ อําเภอบานคาย เปนผูเสนอขอสอบถาม) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  มาตรา ๓๒  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเสนอขอสอบถามตอ

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ                
อันเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของราชการสวน ภูมิภาคและใหหัวหนาหนวยราชการตาม      
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินซ่ึ งมาปฏิบัติหนาท่ีในเขตจังหวัด ชี้แจง
ขอเท็จจริงใดๆ อันเก่ียวกับงานในหนาท่ีได ท้ังนี้ ให ผูวาราชการจังหวัดหรือ หัวหนาหนวย
ราชการดังกลาวชี้แจงดวยวาจาห รือเปนหนังสือตอประธ านสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ภายในเวลาอันสมควรก็ได     

  ผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการยอมมีสิทธิท่ีจะไมตอบคําถามเม่ือ
เห็นวาขอเท็จจริงนั้นเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติหรือเก่ียวกับนโยบายของการ
บริหารราชการสวนกลางท่ียังไมสมควรเปดเผย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไ ทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๑๐๒ วรรคสอง กรณีผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานราชการมาชี้แจง
ดวยวาจา หากยังไมหมดประเด็นท่ีสอบถาม และประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
อนุญาตผูเสนอขอสอบถามมีสิทธิสอบถามไดอีกสามครั้ง 

 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  ขอเชิญ ส .อบจ .เสนาะ ยมหา  ท่ีไดสอบถามเรื่อง โครงการศูนยบริการการพัฒนา
ประธานสภาฯ ปลวกแดงตามพระราชดําริจังหวัดระยอง พ.ศ.........  

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียนทานประธานสภา องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ             
ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมนายเสนาะ  ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหาร 

  สวนจังหวัดระยอง เขต 3 อําเภอบานคาย  สืบเนื่องจากการประชุมคราวท่ีแลวในเรื่องของ
  รางขอบัญญัติของ อบจ .ระยอง เรื่ อง การบริหาร จัดการศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง    
  ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง โดยหลักการของขอบัญญัติ มีอยู 4 ประการ คือ 1.ใหพัฒนา
  ดานการเกษตร โดยเฉพาะดานปศุสัตวและการประมงเพ่ือการบริโภค 2.ใหมีศูนยฝก
  ปฏิบัติการดานการประกอบอาชีพ โดยมีแปลงสาธิตของ ราษฎรตัวอยางสรางบานพักอาศัย 
  ปลูกพืช และเลี้ยงสัตวควบคูกันไป 3.ใหจัดเปนศูนยกลางการเลี้ยงปศุสัตว โดยใหราษฎรยืม
  พอพันธุแมพันธุท่ีดี ไปผสมหรือเลี้ยงแลวสงลูกคืน 4.ใหมีศูนยพัฒนาการเกษตร ท่ีราษฎรจะได
  ศึกษาและเยี่ยมชม ประเด็นขอซักถามก็คือจะถามวาในแนวทาง 4 ประการนี้ ทางโครงการได
  มีกลุมเปาหมายของผูท่ีจะไปเขารวมเปนผูท่ีปฏิบัติและผูท่ีไดใชประโยชน โดยตรงกับโครงการนี ้ 
  มีกลุมเปาหมายอยางไร เชน ในขอท่ี 2 ใหมีศูนยฝก ปฏิบัติการดานการประกอบอาชีพ      
  โดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอ ยางสรางบานพักอาศัย ปลูกพืช และเลี้ยงสัตวควบคูกันไป   
  คําวา ราษฎรตัวอยาง ในท่ีนี้ผมถามวาเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติอยางไรท่ีจะไดรับการพิจารณา
  เขาไปเปนเกษตรกรตัวอยาง ซ่ึงเขาจะตองไปอยูในพ้ืนท่ีนั้นๆ ท่ีทําเปนศูนยเยี่ยมชมของ
  โครงการตามพระราชดําริ นี้ และผูท่ีจะไดมีสวนรวมในการใช เชน ปศุสัตว โดยการไดยืม    
  พอพันธุแมพันธุมาผสมและสงคืน กลุมเปาหมายของเกษตรกรเหลานี้ เขามีคุณสมบัติอยางไร  
  ท่ีจะไดรับการพิจารณา โดยเฉพาะขอท่ี 4 ใหมีศูนยพัฒนาการเกษตร ท่ีราษฎรจะไดศึกษา
  และเยี่ยมชม ก็ ถามตอไปวาแลวใคร กลุมใด ท่ีจะเปนผูท่ีไดรับสิทธิ์ท่ีจะไดเยี่ยมชมโครงการนี้ 
  เราจะไดไปอธิบายใหพ่ีนองประชาชนท่ีเก่ียวของหรือตั้งโครงการมาเพ่ือใหพ่ีนองประชาชนไป
  เยี่ยมชมโครงการท่ีเราจะจัดทําข้ึน ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญนายวราวุธ ปนเงิน รองนายก อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายวราวุธ ปนเงิน เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ       
รองนายก อบจ.(๑) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ตองขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติท่ีถามตรงนี้ นึกภาพท่ีดอกกรายนะครับ อบจ .    
  เขาไปดําเนินการมี 2 สวนดวยกัน สวนแรก คือท่ีเรากําลังจะกอสรางในงบของโรงไฟฟา      
  50 ลานบาท กับงบของ อบจ .ท่ีทานผานงบประมาณไปให 18 ลานบาท เ ปนศูนยสําหรับ
  อบรม ซ่ึงเปนเฟสแรก  สวนเฟส สองก็จะ ทําหอเฉลิมพระเกียรติดวย จะรวมไปถึงการสราง  
  พระบรมราชานุสาวรียดวย ท่ีปหนาจะตองทํา ทานนายก อบจ .ของงบประมาณไปหลายจุด 
  จากงบ EEC ดวย อันนี้คือดานบนนะครับ สวนดานลางท่ีไดเชิญทางเจาหนาท่ีจากสํานักงาน
  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเจาหนาท่ีท่ีศูน ยพัฒนาปลวกแดงมาตอบ  
 
 
 
 

ในรายละเอียด... 
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                ในรายละเอียดท้ัง 4 ขอนี้ เปนแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ร .9 พระราชทานไว 
  ตั้งแต 14 กรกฎาคม 2523 ผมขอตอบขอ 4 กอนเลยนะครับ เดี๋ยวขออ่ืนจะใหเจาหนาท่ี
  จากกระทรวงเกษตรและสหกรณตอบนะครับ ขอท่ี 4 ใหมีศูนยพัฒนาการเกษตร ท่ีราษฎรจะ
  ไดศึกษาและเยี่ยมชม ประเด็นแรกก็คือวาเราสรางอาคารสําหรับศึกษาและอบรม สําหรับ 
  อบจ.สรางไว 18 ลานบาท จุคนได 300 คนตอ 1 ครั้ง และทานนายก อบจ .ก็ไดมีแผนงาน  
  ไดจัดทํา MOU ก  ับ อบต .และเทศบาลทองถ่ินท้ั งจังหวัดนะครับ เพ่ือจะนําเกษตรกรและ
  นักเรียนในพ้ืนท่ีของทาน กันเงินไว รอยละ 0.5 ของเขา เพ่ือนําเกษตรกรกลุมเปาหมายตางๆ         
  ท่ีเขาจะตองคัดเลือกข้ึนมาจาก อบต .และเทศบาลเอามาดูงาน วันละ 1,000 คน เพราะวา  
  ถาเราปลอยไวแบบนี้ ผมวาจะไมสมพระเกียร ติของพระองคทาน เนื่องจากโครงการ
  พระราชดําริตรงนั้น ไมมีสถานท่ีสําหรับไปบรรยายสรุปหรือศึกษาและเยี่ยมชม ตรงนี้คือ
  เปาหมายท่ี อบจ .ตั้งไวประเด็นแรก ประเด็นท่ีสองก็คือนักทองเท่ียวท่ีจะเขามาจากพัทยา   
  เขามาจากท่ีอ่ืนท่ีจะเขามาเยี่ยมชมตรงนี้ เราก็มีอาค ารสําหรับตอนรับไว 50 ลานบาท         
  มีรานอาหาร มีรานภูฟา มีรานเกษตรปลอดสารพิษท่ีจะขายบริเวณนั้นนะครับ ซ่ึงขณะนี้
  ดําเนินการไปแลวประมาณ 30%ของงาน  ก็กราบเรียนใหทราบวา ตั้งแต 14 กรกฎาคม 
  2523 การเขาไปเยี่ยมชมและการติดตอประสานงานตางๆนั้น ไมมีเ จาภาพเทาท่ีควร  
  เนื่องจากระยะแรกใหกองพันทหารราบท่ี 21 รักษาพระองคเขามาดําเนินการ ก็ทหารเขาก็มี
  ภารกิจเยอะแยะ ก็เขามาประทังไปกอน แตท่ีเปนเจาภาพในการดําเนินการจริงๆนั้น ยังไมมี
  นะครับ ซ่ึงงานนี้ผมขอชื่นชมนะครับท่ีทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตั้งงบปร ะมาณตรงนี้ให 
  เพราะวาเปนเฉลิมพระเกียรติพระองคทาน เพราะพระองคทานตองการจะใหคน เขามาศึกษา
  และเยี่ยมชม เราเดินตามรอยเทาพอครับ เราทําอาคารตรงนี้ เพ่ือท่ีจะใหนักเรียนและกลุม
  เกษตรกรตางๆ เขามาเยี่ยมชม กลุมเปาหมายตางๆนั้น เรามอบใหทางอําเภอนะครั บ   
        ทานสมาชิกสภาฯดวยนะครับ ชวยประสานดวยนะครับวาทาง อบต .หรือเทศบาลในพ้ืนท่ี    
  เขาจะจัดใครเขามาเยี่ยมชมตามงบประมาณของเขาเอง อันนี้คือขอ 4 นะครับ สวนขออ่ืน   
  ผมขอใหทางเจาหนาท่ีเปนคนตอบนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญตัวแทนเกษตรและสหกรณจังหวัดระยอง ตอบขอสอบถามเรื่องโครงการศูนยบริการ
ประธานสภาฯ การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริจังหวัดระยอง   พ.ศ.........  

นายวิวัฒนชัย หนูทอง   เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ  ผูทรงเกี ยรติ ทุกทาน กระผมนายวิวัฒนชัย หนูทอง จากสํานักงานเกษตรและ  
สนง.กษ.จ.ระยอง สหกรณจังหวัดระยอง ไดรับมอบหมายมาจากทานผูวาราชการจังหวัดและทานเกษตรและ

สหกรณจังหวัดใหมาตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ ท่ีไดตั้งขอสอบถามดวนไป กอนท่ี
จะตอบในสวนของขอซักถามนะค รับ ผมไดเตรียมเอกสารมา ขอสรุปท่ีมาท่ีไปซัก 10 นาที    
ก็จะไดทราบรายละเอียดท้ังหมดวาสิ่งท่ีเราดําเนินการในสวนของกระทรวงเกษตรท่ี
ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงแหงนี้ เราไดดําเนินการทําอะไรไปบาง ประเด็นหลักๆ       
ผมขออนุญาตเสนอประวัติ ความเปนมา, ท่ีตั้งและหนวยงานรับผิดชอบในปจจุบัน, การบริหารงาน
ในปจจุบัน และผลการดําเนินงานท่ีผานมา ซ่ึงก็จะตอบปญหาของทานสมาชิกสภาฯได      
เดิมทีแลวสภาพพ้ืนท่ีอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ทานก็คงจะทราบอยูถาทานเปน 

 

 

คนจังหวัดระยอง... 
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         คนจังหวัดระยองโดยตรง ก็ จะมีความเดือดรอนในเรื่องของสภาพพ้ืนท่ี เปนพ้ืนท่ีสีชมพู        
ในยุคนั้น พอราษฎรมีความเดือดรอน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ร .9 ไดทราบเรื่อง        
ก็ไดทรงเห็นวาพ้ืนท่ี นาจะมีการพัฒนา เพ่ือตั้งเปนแนวกันชน  ก็เริ่มจากการใหพัฒนา       
เรื่องแหลงน้ํา ตอ นนั้นทานก็ทรงพระราชทานทรัพยสวนพระองค 3 ลานบาท แลวก็มาสราง
ศูนยศิลปาชีพ และวันท่ี 14 กรกฎาคม 2523  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว , สมเด็จ     
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ ไดเสด็จพระรา ชดําเนินเยี่ยมศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดง และ      
ศิลปาชีพพิเศษดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาให
พลเอกปน ธรรมศรี เปนหัวหนาคณะทํางานและทรงพระราชทานแนวทางพระราชดําริ       
ในการพัฒนาไว 4 ขอ คือ 1.ทรงแนะนําใหดําเนินการพัฒนา การเกษตร 2.ทรงแนะนําใหมี
ศูนยฝกปฏิบัติดานประกอบอาชีพ 3.ทรงแนะนําใหจัดเปนศูนยกลางสงเสริมเลี้ยงปศุสัตว และ
4.ทรงแนะนําใหมีศูนยพัฒนาการเกษตรท่ีราษฎรไดดูและชม ในสวนของศูนยบริการแหงนี้     
ก็คือทางทหารราบท่ี 21 รักษาพระองคท่ีคาย นวมินทราชินูทิศ  ท่ีชลบุ รีเปนเจาภาพหลัก        
ในการบริหารจัดการก็คือจะดูแลในพ้ืนท่ีตรงนี้ท้ังหมด ตั้งแตป พ .ศ.2523 -  พ.ศ.2544     
ซ่ึงในสวนของจังหวัดระยองเอง อยางท่ีทานรองนายกเรียนเม่ือสักครูนะครับวาอาจจะมีการ
บริหารท่ีขาดชวงขาดตอนบาง เทาท่ีตรวจสอบไดก็คือในสวนของจังห วัดระยองเองก็ได        
มีการแตงตั้งคณะทํางานเม่ือป พ .ศ.2534 และป พ .ศ.2540 ก็ไดมีการแตงตั้งอีกชุดหนึ่ง 
ตอมาป พ.ศ.2544 ทหารไดถอนตัวออกไป ปญหาก็จะเริ่มเกิดตรงนี้เพราะวาพอทหารออกไป
ก็ไดมอบหมายใหหนวยงานท่ีอยูในพ้ืนท่ีโครงการฯ ประมาณ 6 หนวยงาน ผลัด เปลี่ยน
หมุนเวียนเปนผูประสานงานฯ หนวยงานละ 2 ป จนกระท่ังป พ .ศ.2554 ไดทรงรับและ
จัดตั้งเปนศูนยสาขาของศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใชชื่อ 
“ศูนยบริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริจังหวัดระยอง” และไดมีการแตงตั้งองคกร 

 บริหารโค รงการศูนยบริ การการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง และ
ผูอํานวยการศูนยบริการฯ (ผอ .ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง )  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในปจจุบันก็จะมี 7 หนวยงานหลักๆ 1.ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดระยอง 2.ศูนยวิจัยและพั ฒนาประมงน้ําจืดระยอง 3.ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการปศุ สัตว เข ต 2  4.สถานีพัฒนาท่ีดินระยอง  5.และ6. ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรระยอง ศูนยเมล็ดพันธุขาวชลบุรี 7. โครงการชลประทานระยอง การบริหารงาน      
ในปจจุบันก็คืออยางท่ีผมเรียนไวแลววาท่ีเราไดรับตั้งเปนสาข าเขาหินซอนแลว ก็จะมี
คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดดูแลอยู ซ่ึงจะมีทาง อบจ .เขาไปเปนอนุกรรมการดวย สวนใน
พ้ืนท่ีก็มี ผอ .ศูนยฯดูแลอยู และจังหวัดระยองเองในป พ .ศ.2558 ก็จัดตั้งคณะทํางาน
ขับเคลื่อนอีก 12 คณะ เพ่ือใหการทํางานตรงนี้มีความครบถวนสมบูรณทุกมิติ ครอ บคลุม
ท้ังหมด  ผลการดําเนินงานท่ีผานมา กอนท่ีจะจัดตั้งเปนศูนยสาขาของเขาหินซอน ขอมูล    
ของเราคอนขางจะเก็บไวท่ีเปนหลักฐานเอกสารท่ีสมบูรณนั้นคอนขางนอย แตหลังจาก        
ป 2554 เปนตนมา เราก็เริ่มเขาท่ีเขาทางคือเรามีการจัดทําแผนแมบทพัฒนาศูนยบริ การฯ 
ฉบับแรก ป 2555-2559 ปจจุบันใชฉบับท่ี 2 ป 2560-2564  เพ่ือเปนกรอบแนวทาง
พัฒนาศูนยบริการฯ 3 ยุทธศาสตรหลักๆ ไดแก 1.พัฒนาศูนยบริการการฝกอาชีพ 

 

แหลงเรียนรู... 
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         แหลงเรียนรูทางดานการเกษตรและแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 2.บริการสงเสริมสนับสนุนและ
ขยายผลการพัฒนาอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ  สรุปผลการใชงบประมาณ 5 ปท่ีผานมานะครับ รวมไดรับงบประมาณ 
107.323 ลานบาท ตรงนี้คือรวม 50 ลานบาทของกองทุนไฟฟาดวย ถาตัดตรงนี้ไปก็จะได
แค 60 ลานบ าทนิดๆ  ผลการดําเนินงานตามพระราชดําริ 4 ประการ 1.ใหการพัฒนา     
ดานการเกษตร โดยนํางานการพัฒนาการเกษตรดานตางๆ มาบริการใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 
ไดแก งานพัฒนาท่ีดิน งานชลประทาน งานวิชาการเกษตร งานขาว งานปศุสัตว และ      
งานประมง รวมท้ังสิ้น 32 องคความรู  จะมาเนนในดานปศุสัตวในสวนของการขยายผล    
เนนเรื่องการบริโภคเปนหลัก ก็เราตองเขาไปอบรมเกษตรกร และสนับสนุนปจจัยการผลิตให
เกษตรกร ไดแก สัตวเล็ก พวกสัตวปกและหมูหลุม สัตวท่ีเปนครุภัณฑพวกชาง มา วัว ควาย 
เปนครุภัณฑก็ตองดําเนินการตามระเบียบครุภั ณฑทุกประการ สวนของประมง เราก็ไดมีการ
ผลิตและปลอยพันธุสัตวน้ํา ประมาณปละ 30 ลานตัว สนับสนุนเกษตรกรรายยอยเลี้ยง ปละ 
150,000 ตัว จําหนายใหเกษตรกรนําไปเลี้ยงเชิงพาณิชย ปละ 3.5 ลานตัว 2.ใหมีศูนย    
ฝกปฏิบัติดานการประกอบอาชีพ มี 5 ดานหลักๆ จะมีกิ จกรรมยอยๆอยูประมาณ 15      
องคความรูท่ีเกษตรกรไดมาฝกปฏิบัติแลวก็นําไปใชปฏิบัติในพ้ืนท่ี สวนเรื่องแปลงสาธิตของ
ราษฎรตัวอยาง กระผมและทางทีม ผอ .ศูนยและทานเกษตรและสหกรณจังหวัด ไดลงไป
ติดตามบาน 4 หลัง ซ่ึงอยูดานหลังของงานปศุสัตวนะครับ ปจจุบันก็ ยังอยูครบท้ัง 4 ทาน 
และก็มีการดําเนินกิจกรรมการเกษตรผสมผสาน แตวาเง่ือนไขของ 4 หลังนี้ เง่ือนไขท่ี
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนไดกําหนดคุณสมบัติการคัดเลือกเกษตรกร    
ชวง 10-15 ปท่ีผานมา อาจจะไมมีการดําเนินการตรงนี้ เรามีพ้ืนท่ีเปาหมายบริการหลัก ก็คือ
ในสวนของอําเภอปลวกแดง อําเภอนิคมพัฒนา และอําเภอบานคาย เปนพ้ืนท่ีเนนหลัก  

      สวนอําเภออ่ืนๆก็จะรองๆลงไป ไมไดหมายความวาเราดู 3 อําเภอนะครับ ถามีความตองการ
จากอีก 5 อําเภอท่ีเหลือ เราก็สามารถเขาไปดําเนินการใหได ปจจุบันเราก็มีครัวเรือนตนแบบ 
ใน 3 อําเภอนี้ 120 ครัวเรือน และเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 5 ศูนย กระจายอยูท่ัว
ท้ัง 3 อําเภอนี้ ในสวนของการคัดเลือกบุคคลเขามาเปนเปาหมายตรงนี้ก็คือเรามีการประชุม
ผานผูนําชุมชนตางๆ ท้ัง 3 อําเภอ ผานทานนายอําเภอดวย เชิญชวนเขามาอบรมบูรณาการ   
ก็คือมาแ นะนําใหดูใหเห็นในสวนของกิจกรรมในศูนยของเราท้ังหมดกอน หลังจากนั้นก็ให   
เขาเลือกกิจกรรมท่ีเขาสนใจจริงๆ วาเขาจะฝกปฏิบัติเรื่องอะไร เราก็จะฝกอบรมและปฏิบัติให 
พรอมกับสนับสนุนปจจัยการผลิตบางสวน หลังจากจะมีเจาหนาท่ีของเราทุกหนวยงาน        
ท่ีเก่ีย วของลงไปตรวจเยี่ยมบาน ปละประมาณ 100 คน เพ่ือเลือกเปนเกษตรกรตนแบบ      
ท่ีจะสามารถขยายผลใหเพ่ือนบานใกลเคียงได ในทางเดียวกันเกษตรกรรายไหนท่ีเหมาะหรือ
วามีคุณสมบัติท่ีสามารถจะเปนศูนยเรียนรูได มีความพรอมท่ีจะถายทอด เราก็จะตั้งเปนศูนย
การเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงข้ึนมา และก็จะงบประมาณหรือปจจัยบางสิ่งบางอยางเขาไป
สนับสนุนใหมีความพรอมความสมบูรณมากยิ่งข้ึน สถิติจากการฝกอบรม ป 2555-2559 
จํานวน 5,212 คน ตรงนี้เปนสถิติท่ีเราเก็บไวทุกหนวยงานท่ีเขาไปดําเนินการ 3.การจัดเปน
ศูนยกลางการเลี้ยงปศุสัตว เราจะแบงเปน 2 รูปแบบ คือ สัตวเล็ก พวกสัตวปก หมูหลุม 

 

 

เราแจกจาย... 
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     เราแจกจายใหเกษตรกรโดยตรง แตตองผานการฝกอบรม สวนท่ี 2  สัตวใหญก็คือ โค แพะ 
แกะ จะเปนครุภัณฑการเกษตร ตองดําเนินการตามเง่ือนไขการเกษตร 4.ใหมีศูนยพัฒนา  
การเกษ ตรท่ีราษฎรจะไดศึกษาและเยี่ยมชม ขอเรียนเสริมจากทานรองนายกฯนะครับ       
เราไดพัฒนาในสวนของจุดหรือฐานการเรียนรูภายในก็คือยังขาดในสวนของการเชื่อมโยง
ตามท่ีทานรองนายกฯนําเรียนนะครับ แตในปจจุบันเรามีความพรอม 5 ฐานหลักๆนะครับ 
36 กิจกรรม จากสถิติป 2555-2559 มีเกษตรกรจากภายนอก เขามาศึกษาดูงานตรงนี้     
ป 2555 เขามา 9,470 ราย ป 2556 เขามา 14,913 ราย ป 2557 เขามา 40,122 
ราย ป 2558 เขามา 57,340 ราย และป 2559 เขามา 163,362 ราย จะเห็นวามี
เกษตรกรเขามาศึกษาคอนขางเยอะ ขออนุญาตสรุปใหเห็นภาพตรงท่ีเรายั งมีปญหา           
ในการบริหารจัดการแผนงบประมาณตามแผนแมบทฯ ป 2560-2564 ท่ีเราไดบูรณาการ
รวมกันทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถ่ิน ก็ยังมีความตองการในสวนของ     
การพัฒนาศูนยตรงนี้ ประเด็นแรกก็จะอยูประมาณ 223,538,900 บาท เปนของ อบจ .
นาจะประมา ณ 200 ลานบาท สวนของสงเสริมอาชีพ 27,296,557 บาท สวนเรื่องการ
บริหารจัดการ 31 ,013 ,142 บาท ทําแผนไวหมดแลว และดําเนินการขอสนับสนุน
งบประมาณจากแหลงตางๆ  อบจ .กับกองทุนไฟฟาจะรวมกัน ก็ตองอาศัยทาง อบจ .          
ใหความอนุเคราะหตรงนี้ ท้ังหมดนี้ก็คือภาพรวมท้ั งหมด สวนเรื่องงานทางดานปศุสัตว       
ผมขออนุญาตทานประธานสภาฯ ใหทางรักษาการแทน ผอ .การศูนยวิจัยฯ ใหอธิบาย         
ในสวนของงานดานปศุสัตว ขอบคุณครับ 

นางรัตนา นึกเร็ว เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นักวิชาการสัตวบาล   ผูทรงเกียรติ ทุกทาน ดิฉันนางรัตนา นึกเร็ว นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ รักษาราชการ 
ชํานาญการ (ศวป.2) ผูอํานวยการศูนยฯนะคะ จะรับผิดชอบในสวนของศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวท่ี 2 
  เปนงานปศุสัตวนะคะ ในสวนของงานปศุสัตวท่ีเก่ียวของ ในขอ 3 3.ใหจัดเปนศูนยกลางการ 
  เลี้ยงปศุสัตว โดยใหราษฎรยืมพอพันธุแมพันธุท่ีดี ไปผสมหรือเลี้ยงแลวสงลูกคืน หรือขายใหกับ
  ราษฎร เพ่ือนําไปเลี้ยง ในสวนของหลักเกณฑท่ีทางทานสมาชิกสภาฯไดสอบถามมาก็คือวา 
  หลักเกณฑท่ีเราจะคัดเลือกเกษตรกรท่ีเขารับพันธุสัตวก็คือวาเก ษตรกรจะตองเปนสมาชิกของ
  ศูนยบริการนะคะ โดยทุกปทางศูนยบริการก็จะมีการรับสมัครเกษตรกรเขามาเปนสมาชิก 
  ในชวงตนเดือนมกราคมนะคะ ถาเกษตรกรสนใจหรือทางผูใหญบานท่ีศูนยบริการไปติดตอไว 
  สงสมาชิกเขามาเปนสมาชิกของศูนยบริการ ตองผานการอบรมจากศูนยบ ริการและศูนยวิจัย
  และ พัฒนา การ ปศุสัตวท่ี  2 คนท่ีจะเขามารวมตองเปนเกษตรกร ก็คือประกอบอาชีพ        
  ดานการเกษตร ตองมีพ้ืนท่ีสําหรับการเลี้ยงสัตวและปลูกพืชอาหารสัตว โดยเฉพาะ          
  ดานโค กระบือ ตองมีพ้ืนท่ีอยางนอย 5 ไร ถาเปนสัตวใหญพวกโค กระบือ จะเปนครุภัณฑของ
  ทางกรมปศุสัตวและทางจังหวัดระยองนะคะ จะตองทําสัญญายืมพอพันธุแมพันธุ โดยสัญญา
  จะตองทําเชนเดียวกับโครงการธนาคารโค กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ             
  คือทําสัญญา 5 ป หลังจากครบ 5 ปแลว เกษตรกรตองสงลูกคืนใหกับทาง ศูนยวิจัย           
  ถาเกษตรกรไมคืนลูก จะมีการดําเนินการทางกฎหมาย หรืออีกกรณีหนึ่งเกษตรกรจะตองซ้ือ
  พอแมพันธุท่ีทําสัญญายืมไปนะคะ ทางเราจะจําหนายตามระเบียบของกรมปศุสัตวนะคะ 
 
 
 

อีกกรณีหนึ่ง... 
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       อีกกรณีหนึ่งก็คือวาถาเกษตรกรไมประสงคท่ี จะยืมเราก็จะมีการคัดจําหนายพันธุสัตวพันธุดี
  ออกใหกับเกษตรกรทุกปนะคะ ถาเปนโค กระบือจะจําหนายตามราคาประกาศของ          
  กรมปศุสัตว โดยจะคัดเฉลี่ยปละ 10 ตัวนะคะ จะเปนพอแมพันธุท่ีดีนะคะ เกษตรกรสามารถ
  นําไปเลี้ยงเพ่ือขยายพันธุตอไดนะคะ แตถาเปนสัตวเล็ก เชน สุกร สัตวปก ทางเราจะมีจําหนาย
  ใหกับเกษตรกรในราคาประกาศกรมปศุสัตว และบางสวนเกษตรกรจะไดรับสนับสนุนพันธุ  
  สัตวเล็ก เชน สุกร และสัตวปก กรณีท่ีเกษตรกรเขารวมโครงการ ก็คือเปนสมาชิกของ       
  ทางศูนยบริการและ ผานการอบรมการเลี้ ยงสัตวปกและสุกรหลุมจากทางศูนยบริการแลว      
  ถึงจะมอบปจจัยการผลิตใหบางสวน ทางศูนยวิจัยฯก็มีแคนี้คะ ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ เจาของขอสอบถาม ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา  

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา ก็ไดขอมูล ท่ีชัดเจนในระดับหนึ่งนะครับ ถามองจากโครงการและการทําเปน
ขอบัญญัติ อบจ .ระยองครั้งนี้ ผมมองวาเปนการบูรณาการจากงานท่ีทําอยูแลว แตทาง อบจ .  
มีความประสงคท่ีจะทําเปนศูนยฯใหชัดเจน รวมถึงเปนศูนยทองเท่ียวไปดวย โดยท่ีใชหลักการ
ในการจัดตั้งโครงการศูนยบริ การการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริจังหวัดระยองนี้      
เปนศูนยกลาง ทีนี้ก็มองหลายๆจุด แลวการพัฒนาตอไปขางหนา หรือการตอยอดโครงการ
ขางหนา จะมีอะไรประกอบกับโครงการนี้อีก เชน การนําสินคามาจําหนาย จัดเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวรอบบริเวณอางหรือบริเวณโครงการ ซ่ึง ทานสมาชิกสภาฯก็ไดฝากถามวาจะ          
มีโครงการตอยอดอะไรบางเก่ียวกับโครงการนี้ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ         
นายก อบจ. ผูทร งเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายปยะ  ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    
  ผมเรียนวาโครงการท่ี อบจ .ระยอง รวมกับหนวยงานท่ีอยูในศูนยโครงการพระราชดําริ   
        ในหลวง ร .9  ผมเรียนวาเดิมโครงการนี้มีมานานแลว แตวามีปญหางบประมาณบางสวน    
  บางชวงใ นเรื่องการบริหารก็เลยทําใหไมตอเนื่อง พอไมตอเนื่องผมเองก็เสียดาย ในฐานะท่ี   
  ผมก็เปนคนระยอง ตอนท่ีทหารอยูผมก็ไดมีโอกาสไป ก็เห็นวาประชาชนสนใจ เพราะตอนนั้น
  มีครบเลยครับ มา วัว ควาย แกะ หมู ประมงมีหมด แตพอไปอีกชวงหนึ่งมันก็ทรุดโทรมลงไป 
  ผมก็คิดว าถาผมมีโอกาสผมจะพัฒนา แตวาการพัฒนานั้น ตองไดรับความรวมมือและมี      
  ผลการศึกษา อบจ .จาง ม .เกษตรไปศึกษาแนวทางพระราชดําริ ในหลวง ร .9 วาทานวางไว
  อยางไร แลวเราจะทําตอ จะตองวางยุทธศาสตรรูปแบบอยางไร ผมการศึกษาท่ีออกท้ังหมด   
  ม.เกษตรก็ไดไปรวม กับ กปร . ไปรวมกับหนวยงานประมง ปศุสัตว อะไรก็แลวแตท่ีเก่ียวของ   
  ในศูนยนั้นท้ังหมด แลวก็ออกแบบมาใหเรา ก็ใชเงินเยอะ ถาจะทําใหสมบูรณ เราก็รอจังหวะ 
  ความจริงเราศึกษาไวหลายปแลวละ แตวาเราไมมีเม็ดเงินท่ีเขามา ผมจําไดวาผมสงแบบ   
  สงผลการศึกษานี้ ไปทางจังหวัด ไปถึงกระทรวงเกษตรฯ เขาสนใจโครงการของเรามาก เขาให
  เราไปชี้แจงงบประมาณ จังหวัดกับกองแผนฯก็ไปชี้แจงมา 2-3 ครั้ง แตท่ีไมไดงบประมาณ 
  เพราะวาหาคนเปนเจาภาพไมได งบประมาณของเราก็เลยตกทุกป เม่ือไมไดจากสวนกลาง 
 
 

เผอิญเรา... 
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   เผอิญเรามีเงินกองทุนไฟฟา ซ่ึงเราก็เสนอไป ใครเห็นวาโครงการเราดี เราก็ไปชี้แจง เพราะเรา
  มีแบบ มีความพรอมหมดเลย แตคําถามกอนท่ีจะใหเงินเรา ทุกเรื่องมีคําถามครับ และตอง     
  มีคําตอบ อยางป 2560-2561 เราก็สงโครงการไปโควต าระเบียงเศรษฐกิจหมดนะครับ    
  มีโครงการของ อบจ.ท่ีติดในระเบียงเศรษฐกิจครบหมดทุกโครงการ ไมวาจะเปนเรื่องการศึกษา 
  สาธารณสุข พัฒนาการทองเท่ียว แหลงเรียนรู ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เรามีหมด แตปญหา   
  ตอนไปชี้แจงงบประมาณคือเงินกอสรางใหได แตอยากถามวาการบริหารจัดการทําไดอยา งไร 
  นี่เปนคําถามของทุกโครงการท่ีขอไป โครงการพระราชดําริเรามีครบ แตถาเขาถามวาบริหาร
  ราชการอยางไร เราจึงออกขอบัญญัติ เราจะบริหารจัดการตามขอบัญญัติ ไมยึดติดกับราชการ 
  ขอบัญญัติก็คือกฎหมายของคนจังหวัดระยองท่ีออกจากสภาฯแหงนี้มาบังคับใช ในขอบัญญัติ
  จะบอกเลยวาเงินเปนยังไง คนเอายังไง ระบบเปนยังไง เราก็มีคําทวงวาอํานาจหนาท่ีเรามีไหม 
  ผมเรียนวาขอบัญญัติท่ีออกไปนี้ อางอิงหลักการเหตุผลท่ีเราประชุมคราวท่ีแลวผานขอบัญญัติ
  ไปหมดแลว ผานผูวาฯ จบแลวครับ เราจะตองจัดตั้งมูลนิธิ เขาก็ทวงอีกวามู ลนิธิ อบจ .จัดตั้ง
  ไมได  เพราะ อบจ .ไมมีกฎหมายฉบับใด เขียนให อบจ .เปนผูจัดตั้งมูลนิธิได  เราก็บอกวา 
  อบจ.ไมจัดตั้ง ก็มีคนอ่ืนท่ีเขาจัดตั้งได ประชาชนท่ีศรัทธาในโครงการ เอกชนก็มาจัดตั้งเปน
  มูลนิธิได เปนมูลนิธิท่ีไมหวังผลกําไร บริหารแบบใหประโยชน กับประชาชน ซ่ึงเราก็วางแนว   
  ไววาจะเขาสูกระบวนการเปนมูลนิธิไป เราก็เตรียมแผนจัดตั้งมูลนิธิแลว ชื่อสถาบันพระมหาชนก 
  ประเด็นตอมาท่ีทานสงสัยเปนประเด็นท่ีดี แตในศูนยนี้ท่ีเราใชเงิน ยังไมเก่ียวกับฐานท่ีมีอยู 
  ฐานปศุสัตว ฐานประมง ฐานเกษตร ฐาน พืชสวน เราจะทําศูนยท่ีอางเก็บน้ําโดยใชพ้ืนท่ีของ
  ชลประทาน ศูนยตอนรับ ศูนยข ายของ ศูนยอบรม ท้ังหมดนี่คือเฟสแรกท่ีเราทํา เฟส ท่ีสอง  
  เราก็จะดูวาศูนยเหลานี้ตองตอเชื่อมใหได เพราะคนมาแลวก็อยากไปดูฐานประมง ฐานปศุสัตว 
  ฐานเกษตร หรือท่ีทานเปนหวง ทานสงสัยวาตามแนวทางพระราชดําริจะปฏิบัติอยางไร      
  ซ่ึงผมฟงคําชี้แจงมันเปนแนวทางทํามานานแลว ฟงดูแลวยุงยากพอสมควรครับ แตอันนั้นคือ 
  วิถีทางตามระเบียบราชการ ทานมีประชาชนท่ีอยากเรียนรู ทานสงมา เราก็สงไปฝก ไปเรียนรู
  ของฐานตางๆได  เพียงแตเว ลานี้เรากําลังจะหาเงินหรือของบประมาณท้ังสวนราชการและ
  เอกชน เชน กองทุนไฟฟา เพ่ือจะไปเชื่อมโยงใหเขา สนับสนุนใหเขาแข็งแรงใหได และทํา  
  ตามแนวพระราชดําริ 4 ประการนี้ใหได รวมกันทําใหไดตามแนวพระราชดําริ ในหลวง ร .9 
  เพ่ือเปนประโยชนกับพ่ีนองประชาชนท่ี สนใจ เด็กรุนใหมไมเห็นในหลวง ร .9 แลวครับ      
  เห็นแตภาพเกาๆ ไมเห็นจริงเห็นจังเหมือนพวกเรา เราจะทําใหเขาเห็นวาในหลวง ร .9      
  ทานทรงงานเหน็ดเหนื่อยและมีประโยชนกับประเทศไทยมากขนาดไหน และตองมีโครงการ   
  ท่ีทําใหเด็กรุนใหมยึดถือเปนแนวทาง ผมเรี ยนวาตามท่ีทานสอบถามมาท้ังหมดนี้ มันเปนเรื่อง
  อนาคตแลว ปจจุบันตองยอมรับมันอาจจะไมเปนท่ีถูกตาหรือท่ีเขาใจ แตในอนาคตเราคิดวา
  เราจะเชื่อมโยงฐานเหลานี้ ทานตองมาประสานกับเรา เราคิดถึงทานตลอด เพราะทานคือ  
  ฐานหนึ่งท่ีตองเชื่อมโยงกับศูนยเหลานี้ คนมาแลวอยากจะไปดู อยากจะไปเรียน อยากจะไปเห็น 
   อยากจะรู ฐานทานท้ังหลายนี้ก็จะเปนแหลง และสุดทายท่ีทานเพาะกุงแจกพ่ีนองประชาชน 
 
 
 
 
 

ท่ีเราออก... 
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     ท่ีเราออก อบจ .พบประชาชน ผมก็เห็นเขาแถวรับกันเต็มไปหมด มีแหลงน้ํา มีบอน้ําท่ีไหน    
  ก็เอาไปปลอยก็ไดประโยชน ผมเอาพันธุกลวยไป คนก็แยงกัน เราเอาพันธุปุยไปแจก         
  คนก็อยากได ก็อยูในเรื่องท่ีเราจะตองรวมมือกันนี่แหละครับ ผมเรียนวาข้ันตอนการ
  ดําเนินการท้ังหลายท้ังปวงนี้ อยูท่ีเราจะรวมมือกันระหวาง อบจ.ระยอง และเกษตรและสหกรณ 
  ปศุสัตว ชลประทาน และอ่ืนๆ ทําใหศูนยนี้เปนศูนยทองเท่ียว เรียนรู ในโครงการท่ีในหลวง   
  ร.9 ไดทรงวางแนวทางไว ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ เจาของขอสอบถาม ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ       ถาไมมี ผมขอขอบคุณตัวแทนเกษตรและสหกรณจังหวัดระยอง ท่ีไดมาตอบขอสอบถาม
  ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวั ดระยอง และขอบคุณทาน สมาชิกสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง ท่ีไดตั้ง ขอสอบถามในเรื่องดังกลาวมา  ซ่ึงจะเปนประโยชน          
  ตอประชาชนจังหวัดระยอง ตอไป  

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง 
เรื่อง การบริหารจัดการดานการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห พ.ศ......... 

        (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครอง
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒    
  มาตรา ๑๗  ภายใตบังคับมาตรา ๑๖ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ี

ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี ้
ฯลฯ 

         (๑๙ ) การจัดใหมีโรงพยาบาล จังหวัด  การรักษาพยาบาล  การปองกันและ ควบคุม
  โรคติดตอ 

ฯลฯ 
        (๒๗) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

ฯลฯ 
           -  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจั งหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง    

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ 
    มาตรา ๔๕ องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายใน         
  เขตองคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้ 

(๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
ฯลฯ 

               (๙) จัดทํากิจการอ่ื นใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
  กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด   
                       ฯลฯ 
           - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗   
  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ขอ ๔๕ ญัตติราง ... 
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        ขอ ๔๕ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ   
    แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
           ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิ น 
   จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได  เม่ือท่ีประชุม
  สภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ใหท่ีประชุม
  สภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการ
  แปรญัตติ 

ฯลฯ 
       ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
  ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม 
  หากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสม าชิกสภาทองถ่ิน      
  ไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว  
           เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  สภาทองถ่ินจะให
  คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 
   ขอ 48  ในกรณีท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติง บประมาณ      
  ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน  เพ่ือเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
  กรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติตามจํานวนท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง   
  สวนทองถ่ินนั้นกําหนด โดยใหนําวิธีการเลือกในขอ 12 แหงระเบียบนี้ มาใชบังคับ โดยอนุโลม  
  แลวแจงมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาขอยุติ      
  ฝายสภาทองถ่ิน  กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาลใหแจงผูวาราชการจังหวัดทราบ  
  กรณีองคการบริหารสวนตําบลใหแจงนายอําเภอทราบ ท้ังนี้ ใหดําเนินการภายใน สามวัน    
  นับแตวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการ 
   ใหประธานสภาทองถ่ินทําหนังสือแจงมติของสภาทองถ่ินท่ีไมรับหลักการแหง       
  รางขอบัญญัติงบประมาณใหผูบริหารทองถ่ินทราบในวันถัดจากวันท่ีสภาทองถ่ินมีมติ             
  ไมรับหลักการ 
   รางขอบญัญัติงบประมาณท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการหาขอยุติตามวรรคหนึ่ง
  ใหสภาทองถ่ินนําเขาพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม ตามลําดับ 
   ขอ 49 วรรคทาย  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสองกรณีการพิจารณา     
  สามวาระรวดเดียว ผูแปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดวยวาจาได 
   ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะ   
  ท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น  เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะได
  ลงมติเปนอยางอ่ืน 
   ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็ นดวยกับการแกไข        
  ในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ฯลฯ 
       ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม
  สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 
        ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม    
 

  นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ    
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสม าชิกสภาฯ         
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายปยะ  ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
 ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง  
 การบริหารจัดการดานการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห พ.ศ. ............ 

 ดวยนโยบายดานการจัดการดานการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะหของ
 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มุงผลักดันใหมีโรงพยาบาล สถานรักษาพยาบาล        
 สถานสงเคราะห  ในความรับผิดชอบท้ังในรูปแบบการใหการสนับสนุน และการสรางข้ึนใหม 
 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะหอยางจริงจัง และมุงใหเด็ก 
 เยาวชน ผูสูงอายุและประชาชนโดยท่ัวไป มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี  

   เพ่ือเปนการรองรับนโยบายดังกลาว  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ี         
  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองค กรปกครองสวนทองถ่ิน 
  พ.ศ. 2542  มาตรา 17 (19) กําหนดจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล       
  การปองกันและควบคุมโรคติดตอ (27) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
  เด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด          
  พ .ศ . 2540 มาตรา 45 (1)  ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย และให         
  การดําเนินงานตามนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการ
  ดานการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห สามารถดําเนินงานไดอยางมีมาตรฐาน         
  เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนผูใชบริการ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงจําเปนตอง
  ตราขอบัญญัติข้ึน  
   จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  เรื่อง  การบริหารจัดการดานการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห พ .ศ. .......... มาเพ่ือให
  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป และขอใหสภา
 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  โปรดพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว   วาระนี้ก็เปน
 ขอบัญญัติอีกฉบับหนึ่ง ท่ีตองเสนอใหสภาฯใหความเห็นชอบ เพ่ือเปนการรองรับโครงการ        
  จะเรียกว าโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือท่ีพักฟนคนชราอะไรก็ไดอยูในขอบัญญัตินี้      
  เพียงแตวาในจังหวัดระยองยังไมมีนะครับ แลวโรงพยาบาลท่ีมีอยูในจังหวัดระยอง ท่ีเปน
  โรงพยาบาลประจําจังหวัด เราก็พูดกันมานานแลววามันเต็ม มันแนน มันลน บริการไมได      
  เราไดศึกษาเรื่องนี้ไวนานแลวนะครับ เพราะเรามีเรื่องรองเรียนจากพ่ีนองประชาชนท่ีเดือดรอน
  เรื่องโรงพยาบาล  ไดกลาวไวเยอะแลวในสภาฯแหงนี้ วันนี้ไดนับหนึ่ง คือเรารูวามีประชาชน  
  เดือดรอนในเรื่องสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล นับสอง คือเราไดศึกษารูปแบบ วาจริงๆ     
  มันควรเปนแบบไหน เรียกวาอะไรจะบริหารแบบไหน นับสามก็คือวาเราไดออกขอบัญญัติมา
  รองรับ เพ่ือเปนการตอบคําถามสวนราชการท่ีจะใหงบประมาณ ถามวาการบริหารจัดการ    
  อยางไร ถาอยูในระบบราชการ เงินเดือนแบบนี้ ระเบียบเยอะแบบนี้ จะมี หมอมาไหม            
  จะหาพยาบาลไดไหม จะทํางานสะดวกไหม สิ่งตางๆเปนคําถามท้ังนั้น เพราะฉะนั้น
  คําตอบในการบริหารจัดการคือเรามีขอบัญญัติ ซ่ึงขอบัญญัตินี้จะตองแกไขแตกตางจากขอบัญญัติเดิม 
  ในการแปรญัตติในวาระท่ี 2 ผมตองแกไข เพราะขอบัญญัติผานไปท่ีจังหวัดมีปญหา  
 
 

แตคราวนี้... 
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  แตคราวนี้ความชัดเจนในขอบัญญัติวันนี้ตางจากคราวท่ีแลว คราวนี้เรามีอํานาจหนาท่ีชัดเจนวา 
           เรามีอํานาจหนาท่ีตามกระทรวงมหาดไทย ประกาศหรืออะไรตางๆท่ีกลาวไปแลว          
  เบื้องตน  ในแผนข้ันตอนกระจายอํานาจให แกองคกรปกครองทองถ่ิน มาตรา 17 เรามีอํานาจ
  หนาท่ีครบ แตถาเราจะบริหารจัดการแบบไปตั้งมูลนิธิแบบเดิม จังหวัดก็บอกวา
  กฎหมายไมไดเขียนวา อบจ .มีอํานาจตั้งมูลนิธิ ก็ตองไปแกไขวา อบจ .ไมไดตั้ง แต อบจ .เขาไป
  สนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดตั้งมูลนิธิ ญัตติ ของการบริหาร จัดการดานการสาธารณสุขและ   
  การสังคมสงเคราะห ของเรานั้นชัดในเรื่องของกฎหมายในอํานาจหนาท่ีท่ีใหไว แตหลักของ   
  การบริหารก็เดี๋ยวจะไปแกไขวาเราจะตองทําอยางไร ซ่ึงไมยึดติดกับสวนราชการ เพราะจะไม
  คลองตัวแลวจะทําอยางไร ท้ังหลายท้ังปวงนี้ คือเหตุผลท่ีเราจะออกขอบัญญัติฉบับนี้ เพราะ  
  การของงบประมาณตอนนี้ โครงการของ อบจ .ท้ังหมด ขอไปในชองทางของระเบียงเศรษฐกิจ 
  เรามีเง่ือนไขกติกาครบหมด มีแบบ มีผลการศึกษา มีราคากลาง มีท่ีดิน ขาดเงินอยางเดียว    
  เอาเงินมาเราทําได แตคนท่ีใหเงินคําถามเยอะม าก บริหารจัดการยังไง แลวสาธารณสุขวายังไง 
  เราก็ไดเชิญสาธารณสุขจังหวัดมาประชุมแลว ผอ .โรงพยาบาลตางๆ เรียกมาหมด วาเราจะ    
  ทําแบบนี้เปนการแบงเบาภาระของเขา เอาคนชรามาดูแล เพราะเราก็รูวาบานเมืองเราตอนนี้
  อยูในสังคมผูสูงอายุ จะรองรับอยางไร เรื่อ งการศึกษา ตองรับไทยแลนด 4.0 ตองรับระเบียง
  เศรษฐกิจ เรามีความพรอมหมด แตเราตองตอบคําถามเขาใหไดทุกเรื่อง ป 2561 คือเปาหมายท่ี
  เราของบประมาณไป เรื่องอาชีวะ เรื่องโครงการพระราชดําริ เม่ือสักครูท่ีพูดไป อยูใน List หมด  
  ขออยางเดียวใหมีความพรอมทุกเ รื่องท่ีสามารถตอบเขาได ผมเรียนวายังงายกวาโครงการ    
  บางโครงการท่ีเราเสนอไป เชน โครงการแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษเจดียกลางน้ํา เราก็ศึกษาไว
  หลายป เขาก็ถามอีกวาแลวโครงการนี้ไดรับอนุญาตใชพ้ืนท่ีจากปาชายเลนหรือยัง ถาเราไป
  เก่ียวของกับใครแลว  ทีนี้เหนื่อยเลย ผมเรียนวาเราเตรียมความพรอมไวหมดแลว เราก็มีพ้ืนท่ี
  ของใชแลว คือท่ีสวนสน เขามี 400 กวาไร เราขอมาแลว 100-200 ไร เขายังบอกเลยวา
  แลวทําไมไมขอใหหมดเลย เราก็บอกวาไมเปนไร เราขอแคนี้กอน ท่ีดินมี แบบมี ขาดเงิน      
  เราจะใชเงิน  อบจ .ก็ตอเม่ือเราขาดเหลือบาง หรือไมไดเงินจากสวนกลาง เพราะเปนเรื่องท่ี    
  เราตองทํา ผมเรียนวาในหลักการและเหตุผล ระเบียบกฎหมายอํานาจหนาท่ีของเรานั้นชัด และ
  ญัตตินี้เราก็มีประสบการณจากคราวท่ีแลว เราก็เตรียมไววาเราจะใหผานจังหวัดดวยหลักการ
  และ เหตุผล ตามท่ีผมกลาวไปแลวเบื้องตน ขอใหสภาฯแหงนี้พิจารณาเปนสามวาระรวด       
  ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติ  ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามท่ี
ประธานสภาฯ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูเสนอ  โปรดยกมือข้ึน 
           สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติ  ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามท่ี
  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูเสนอ  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม        เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ตามท่ีนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูเสนอ 

อนุมัติ           จํานวน ......19......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ 
ประธานสภาฯ       มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม   
    ขอเชิญ ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ 

ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  
  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือก ตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง
  กอนท่ีจะดูในวาระแรก ขออนุญาตใหผูเกี่ยวของชวยดูในหนาท่ี 3 ของรางขอบัญญัติ องคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง ในชวงของเหตุผลกับหนาท่ี 8 ท่ีคําเสนอญัตติของ
  ทานนายกฯ จะมีสวนหนึ่งในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ      
  ป 2542 ในรายละเอียดมาตรา 17 (19) กําหนดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษ าพยาบาล 
  ขอความเปนการประกันนะค ะ ชวยตรวจสอบในพระราชบัญญัติ เขาจะเขียนวา การจัดใหมี
  โรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกัน ไมรูวาขอความตรงนี้ของเราผิด        
  หรือเปลาคะ ค วามหมายจะผิดไปเลยนะคะ การประกันกับการปองกัน ลองตรวจสอบกอน   
  ไดไหมคะ พ .ร.บ.เขียนวาการรักษาพยาบาล การปองกัน การควบคุมโรคติดตอ แตวาในตัว  
  รางขอบัญญัติ ขอเสนอของทานนายกฯกับบันทึกตรงเหตุผลใชคําวาประกัน ขออนุญาตให
  ตรวจสอบกอนนะคะ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ตรงนี้ทานสมาชิกสภาฯ ไดคอมเมนวานาจะเปนการปองกันนะครับ 
ประธานสภาฯ สรุปวาก็ใชเปนปองกันนะครับ  
   ขอเชิญ ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ 

ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  
  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง
  ขออนุญาตเขาการอภิปรายในวาระแรก ในเรื่องของหลักการและเหตุผล                           
  ถาฟงการเสนอของคณะผูบริหาร ดิฉันก็เห็นดวยเพราะวาในเรื่องของโรงพยาบาล
  สถานพยาบาลหรือสังคมสงเคราะห ถือวาเปนอํานาจหนาท่ีตาม พ .ร.บ.ข้ันตอนการกระจาย
  อํานาจอยูแลว  และท่ีทานนายกฯ ไดเรียนนําเสนอเพ่ือนสมาชิกสภาฯก็คือเรามีการทํา 
  TOR ไปแลว กับ  ม.บูรพา  เทาท่ีเราจําไดนะคะ อันท่ีสาม เพ่ือเปนการรองรับเรื่องของ                 
  การของบประมาณจากระเบียงเศรษฐกิ จ เพราะฉะนั้นในหลักการท่ัวไป ดิฉันเห็นชอบดวย 
  อบจ.เราเองก็มีประสบการณในเรื่องของการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนท่ียอมรับ เรามีโรงเรียนเปน
  ของ อบจ . เพราะฉะนั้นถาเรามีสถานพยาบาลหรือสถานพักฟนของ อบจ .เองก็ถือวาตรงนี้  
  ทานนายกฯมีประสบการณในการทําอยางอ่ืนมา แลว เปนประโยชนตอประชาชนท่ัวไปนะคะ 
  จริงๆก็มีความของใจตั้งแตแรกเหมือนกันวารางขอบัญญัติฉบับนี้ เวลาท่ีเราทําขอกฎหมาย     
  มันรวมกันไดหรือเปลา ไมวาจะเปนเรื่องของสาธารณสุขกับสังคมสงเคราะห แตไดหารือกับ  
  นิติกรของ อบจ .แลว เขาบอกวาภาพกวางมั นก็นาจะทําได ตรงนี้ก็ไมไดติดใจอะไรนะคะ    
  แลวก็ยังมองวาถาเราทําขอบัญญัตินี้ได ถามองในดานสาธารณสุข อยางท่ีทานนายกฯวา     
  ในเรื่องของการรักษาพยาบาล เราสามารถจะลดปญหาการครองเตียงในสถานพยาบาลของ
  รัฐบาลได ถาภาคทองถ่ินทําไดจะชวยลดปญหานี้ไดสวนหนึ่ง ตามอํานาจของเราในเรื่องของ 
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  การปองกันหรือควบคุมโรคติดตอ จะเห็นวาจังหวัดระยองจะเปนจังหวัดท่ีมีแรงงานตางชาติ
  คอนขางเยอะ ท่ีเราเปดเสรีอาเซียนนะคะ เพราะฉะนั้นถาเราทําไดในสวนนี้ก็จะสามารถท่ีจะ
  แกปญหาไดสวนหนึ่ ง ปจจุบันเราจะเห็นวาท่ัวทุกท่ีจะมีการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ  
  เพราะฉะนั้นถาผูสูงอายุมีสถานพยาบาลหรือสถานพักฟน ท่ีสามารถเขาไดท่ัวถึงจะเปน
  ประโยชนของชาวระยองตอไปนะคะ หรือถาเรามองในมุมของสังคมสงเคราะห เราจะมองวา
  ผูดอยโอกาสหลายๆทาน รับบ ริการจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย    
  บางทีอาจจะยังไมครอบคลุม แตวาถา อบจ.ของเราเองมีในเรื่องของสวัสดิการสังคมหรือการดูแล 
     ผูพิการหรือผูสูงอายุนาจะเปนการดี แลวอีกอยางหนึ่งถาเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ลองติดตามดูจะ
  เห็นวางบประมาณสวนหนึ่ งของ อบจ .ระยอง เราอุดหนุนใหกับกองทุนฟนฟูสมรรถภา พ    
    ท่ีจําเปนตอสุขภาพจังหวัดระยองนะคะ ตรงนี้อุดหนุนไมต่ํากวา 8 ลานบาททุกป เพราะฉะนั้น   
        ถาเรามีขอกฎหมายหรือขอบัญญัติของเราเอง ก็สามารถเอ้ือใหบริการกับกลุมเปาหมายเหลานี้   
         ไดเต็มท่ีมากข้ึน เพราะฉะนั้นดิฉันคิดวาในสวนของหลักการและเหตุผล ก็มีความเหมาะสมท่ี       
  คณะผูบริหารจะใชตัวนี้เปนตัวบริหารจัดการใหการทํางานของเราในเรื่องของการบริหาร
  จัดการดานการ สาธารณสุขและสังคมสงเคราะหมีประสิทธิภาพมากข้ึน แตก็ยังติดใจอยางท่ี
  ทานนายกฯวาในเรื่องของการจัดตั้งมูลนิธิ จริงๆแลวในขอท่ี 9 พูดถึงเรื่องของการจัดตั้งมูลนิธิ 
  และยังมีอีกขอหนึ่งคือขอท่ี 10 การจัดตั้งสมาคม เราจัดทําเองไดหรือเปลาคะ ฝากดูดวยไมรู
  จะมีการติงจากจังหวัดหรือเปลานะคะ แลวอีกสวนหนึ่งก็มองวาอยางนอยเว ลาท่ีทํา          
  รางขอบัญญัติในสวนของเพ่ือนสมาชิกสภาฯหลายๆทาน หรือสภาฯเองท่ีฝายท่ีเก่ียวของไมวาจะ
  คณะกรรมการสาธารณสุข คณะกรรมการสังคมสงเคราะห ถาทานมีการประชุม เพราะวา
  กรรมการแตละฝาย เราจะมีผูเชี่ยวชาญหรือผูประสบการณตรง อยางเชน พัฒนาสั งคมและ
  ความม่ันคงของมนุษย ซ่ึงดูในเรื่องของสังคมสงเคราะห หรือจะเปนทางสาธารณสุขจังหวัด 
  หรือ ผอ.โรงพยาบาล ซ่ึงก็อยูในคณะกรรมการประจําสภาฯเหมือนกัน หรือสมาชิกสภาฯพวกเราเอง  
  ก็สามารถท่ีจะชวยกันกลั่นกรองหรือวาเติมเต็มความสมบูรณใหกับรางขอบัญญัติตัว นี้ไดนะคะ 
  แตสุดทายก็เห็นชอบในเรื่องของหลักการและเหตุผลท่ีผูบริหารเสนอมาคะ 
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
   ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ .เสรี สุวรรณวิจิตร   เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียร ติ กระผม        
  นายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 8 อําเภอเมือง
  ระยอง  กอนอ่ืนก็มีความดีใจนะครับ ในฐานะท่ีเปนตัวแทนประชาชน ท่ีผูบริหารไดเห็น
  ความสําคัญของงานสาธารณสุข ซ่ึงงานสาธารณสุขมันเปนมิติและหนาท่ีของ อบจ. ท่ีจะดูแล
  ความเปนอยูของพ่ีนองประชาชนในทุกๆดาน เหมือนตัวอยางงานการศึกษาท่ีทานนายกฯได
  จัดการบริหารไวไดเปนอยางดี นี่ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งและเปนจุดเริ่มตนท่ีดี เพราะตองยอมรับวา
  จังหวัดระยองของเรานั้น เปนจังหวัดท่ีดูแลคนมาก นอกจากคนในพ้ืน ท่ียังมีประชากรแฝง   
  อีกเยอะ แลวก็ปญหาตางๆท่ีเกิดจากความแนนหนาของประชากร ซ่ึงระเบียงเศรษฐกิจท่ีเรา
  พูดถึงนั้นมีงบประมาณมาเยอะจริง แตถาความพรอมในดานการสาธารณสุข ในดานการศึกษา
  ของเราไมพอ ก็จะสงผลกระทบมากนี่คือขอจํากัดขอหนึ่งท่ีผมอยากฝากทานประธานสภาฯ 
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    ไปยังทานผูบริหารวาเวลาประชุมรวมกับจังหวัด รบกวนนําเสนอปญหานี้ใหหนักๆหนอย     
  นะครับ สวนในเรื่องของ TOR  หนาท่ี 7 ขอ 18 ใหคณะกรรมการบริหารรายงานผลการ
  ดําเนินการบริหารจัดการใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทรา บทุกระยะ 6 เดือน ในแตละ
  ปงบประมาณ เปนไปไดไหมครับ ถาผมอยากจะเสนอแนะใหเพ่ิมวา ใหนายกองคการบริหาร
  สวนจังหวัดและสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดไหมครับ เพราะวาในการทํางานของ อบจ .
  ในอนาคตเราก็จะมี TOR ในลักษณะนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ผลของการดําเนินงานเปนสิ่ งสําคัญ
  วาทานไปบริหารงานได 100% หรือเปลา ปญหาท่ีเกิดข้ึนมีอะไรบาง ความสําเร็จมีอะไรบาง 
  ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองเผยแพรใหกับสภาฯของเราไดรับทราบ แลวอาจจะตอทายไปสักนิดวา
  หลังจากนําเรียน ทานนายกฯ และสภาฯแลว ใหทําการเผยแพรขอมูลท้ังหมด            
  ในการบริหารงานใหกับ สาธารณชนทราบตอไป นาจะเปนเรื่องบริหารแบบธรรมาภิบาล 
  ซ่ึงมันจําเปนท่ีจะตองสอดคลองกัน ถาในอํานาจหนาท่ีทําได ผมก็รบกวนขอใหเพ่ิมดวย  
  ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทาน ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา ครับ 
ประธานสภาฯ  

ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ             
ผูทรงเกียรติและผูเขารวมประชุม ทุกทาน ผมนายเสนาะ  ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหาร 

  สวนจังหวัดระยอง เขต 3 อําเภอบานคาย ผมขออภิปรายเพ่ิมเติมนะครับ ขอ 17   
  งบประมาณดําเนินการ ในการ บริหารจัดการดานการสาธารณสุขและการสังคม
  สงเคราะห  คือ เงินรายไดองคการบริหารสวนจังหวัด, เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือเงินจาก 
  หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุน, เงินบริจาคจากภาคเอกชน, มูลนิธิ, สมาคม,เงินกู และเงินรายไดอ่ืน 
  พูดถึงประเด็นเรื่องของงบประมาณนะครับ  ผมมองไปถึงการบริหารจัดการโรงพยาบาล     
  เทาท่ีทราบนะครับ การบริหารจัดการแบบราชการมักไมมีกําไร ก็เปนหวงวาถาเกิดให     
  บริการนั้นเปนระยะยาวใหบริการไปเรื่อยๆ บุคคลท่ีมาใชบริการเปนคนท่ีดอยโอกาส ยากจน 
  มีท้ังตางชาติท่ีจะเขามาใชบริการมากมาย สม มุติวาอนาคตเปนอยางนั้น เปนหวงวา
  งบประมาณท่ีจะใชในการจัดการตรงนั้น จะมากข้ึน เราจะสามารถบริหารจัดการไดไหม ตรงนี้
  ก็มองภาพอนาคตนะครับ ถาเราคิดไวลวงหนา อาจจะแนวทางอ่ืนในการปองกันการบริหาร
  จัดการ ถาเกิดเราไปลงทุนแลว กอสรางแลว มีการบริหารจั ดการองคกรแลว แตการให       
  คงอยูไดมีคุณภาพท่ีดอยลงอาจจะมีปญหาได ผมเปนหวงตรงนี้ครับ ขอทราบแนวทางครับ  
  ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจง ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และท านสมาชิกสภาฯ         
นายก อบจ.      ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  ทาน ส .อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุลเปนหวง ก็ไดเตรียมจะขอแปรญัตติแกไขไวในวาระท่ี 2 
  แลวนะครับ วาจะแกไขอะไรบาง สวนเรื่องของทาน ส .อบจ .เสรี สุวรรณวิจิตร ท่ีจะใหเติม
  ขอความ คืออยางนี้นะครับ คณะกรรมการนั้น นายก อบจ .เปนคนตั้งตามขอบัญญัตินี้        
  ตั้งคณะกรรมการไปดูแลโรงพยาบาล คณะกรรมการเม่ือเขาไปบริหารจัดการ เขาก็มารายงาน 
 

ใหนายก อบจ.... 
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  ใหนายก อบจ.ทราบผลการดําเนินงาน แตถาทานบอกใหรายงานสภาฯ คณะกรรมการตองมา
  มารายงานสภาฯก็จะเยอะมาก อาจจะมีคณะกรรมการหลายคนหลายฝาย การท่ี
  เขารายงานใหนายก อบจ .ทุก 6 เดือน หมายถึงวามีปญหาหรืออุปสรรคอะไรตางๆ     
  เปนเชิงบริหาร แตรายงานใหสภาฯทราบ มันหลังจากท่ีเราแกไขไปแลว เรารายงานเพ่ื อให
  ทราบวาผลการดําเนินการเปนอยางไร มีคนมารักษาเทาไหร เจงหรือรวย อยางท่ีทาน ส .อบจ.
  เสนาะวานะครับ เพราะฉะนั้นการท่ีทานจะใสเพ่ิมไปนั้น ผมวาคณะกรรมการบริหารไมเก่ียว 
  เปนเรื่องระหวางสภาฯกับฝายบริหาร ตองมาพูดกัน แลวถาทานมีอะไรสอบถาม ฝายบ ริหาร
  ก็ชี้แจงเฉพาะเรื่อง ขอใหเปนเรื่องของฝายบริหารท่ีจะตองไปดําเนินการ สวนเรื่องระหวาง  
  ฝายบริหารกับสภาฯ ก็ตองไปชี้แจงกัน หรือทานสอบถามกระทูมาสวนตัวก็ถามได          
  ตามระเบียบของสภาฯอยูแลว ทาน ส .อบจ.เสนาะ สอบถามเปนหวง ในขอ 17 ท่ีเราเขียนไว 
  เราเปด open ครับ คือ อบจ .ก็ลงทุนได เงินรัฐบาลท่ีเรากําลังจะขอ รัฐบาลก็ใหได  บริจาค
  หมายถึงวาเราไปรวมกับ ปตท ., IRPC  เขาจะบริจาคตึกนี้ หองผาตัด หรืออะไรตางๆ  
  ในโรงพยาบาลก็ทําไดเลย ระเบียบเปดหมด สุดทายแลวท่ีเราเลือกวามันตองเปนมูลนิธิ
  เพราะวาอะไร ทานก็ดูสิครับ โรงพยาบาลจุฬาฯก็มีมูลนิธิ   โรงพยาบาลศิริราชก็มีมูลนิธิ 
  ลาสุดโรงพยาบาลระยองก็มีมูลนิธิรับบริจาค แลวมูลนิธิก็ตองมีกรรมการมาดูวาโรงพยาบาลนี้
  มีเหตุมีผลไหม เอาเงินมูลนิธิไปใหโรงพยาบาล เพราะสุดทายมูลนิธิก็เปนสิ่งท่ีคนสาม ารถ
  บริจาคได มูลนิธิเปนมูลนิธิเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการโรงพยาบาล เพราะฉะนั้น  
  ทุกสวนสามารถเอาเงินเขามาไดในการชวยเหลือ ตอนนี้เราก็พยายามจะเปดหาทางทุกทาง 
  เชน เราขอไปทางรัฐบาลไดมา แลวก็ขอเอกชน แตเอกชนอาจจะตองมีตึก ปตท ., ตึก SCG
  ซ่ึงเปนตึ กของผูปวย ในอนาคตระยองจะมีคนตาม EEC แผน 10 ลาน โรงพยาบาลท่ีมีอยู    
  ไมพอ แตกําลังจะเลือกดูแลเฉพาะคนระยอง คือเราไมสามารถไปดู  EEC ได เปนหนาท่ีของ
  ภาครัฐตองคิดมากกวาเรา คุณจะตองไปทําโรงพยาบาลท่ีไหนเพ่ิมเติมเราไมรู เพราะ         
  คุณวางเปาหมา ยวาอูตะเภา ตองมีคนมาใชอีก 10 ปขางหนา 10 ลาน 30 ลาน เมืองจะ   
  ตองโตอยางนี้ ตองมีคนอยางนี้ แตเราดูคนระยองเปนหลัก ซ่ึงอยูในประกาศ                   
  ผมอาจจะไมรับ คนอ่ืนก็ได ถามีบัตรประชาชนเปนคนระยองมา เรารับดูแลได  
  แตคนท่ีอ่ืนเราไมรั บ เพราะเราตองดูอีกวาเรารับแลวขาดทุนหรือเปลา ทุกคนท่ี
  เปน ผอ.โรงพยาบาลเราเชิญมาหมด เพราะตองมีความเห็นจาก โรงพยาบาล  จากสาธารณสุข 
  ไมง้ันเราก็ไมผาน มีปญหามาหนวยงานเดียวเราก็ไมผานแลว เพราะเราไมไดใชเงินเรา เราใช
  เงินรัฐ เขาก็ถามหมดนะครับ ทุกหนวยงานวาแลว จังหวัดวาไง กรมวาไง กระทรวงวาไง เราจะ 
  มีปญหาท่ีไหนไมไดเลย เราก็เอาตามท่ีเขาบอกท่ีแหละมาพูดกัน ผมเรียนวาเรามองคนจังหวัด
  ระยองในอนาคต ถาตาม EEC จริงๆมันเยอะมาก แตเรากําลังมองวาคนระยองท่ีเสียสละพ้ืนท่ี 
  อากาศใหบานเมืองเจริญเราจะ ดูแลเขาอยางไร เพราะทุกวันนี้จะใหทุกคนไปอยูโรงพยาบาล
  ระยองหมด คงเปนไปไมได เพราะฉะนั้นผมเรียนวาถาเราจะขาดทุนในเงินของ อบจ . สําหรับ
  คนระยองทานขาดทุนไดไหม หรือวาเราจะกําไรเพราะโรงพยาบาลเรามีญี่ปุนท่ีเกษียณมาอยู 
  แลวเรากําไร เอากําไรจากตางประเทศ แ ลวทําใหคนไทยเราเสียถูกลง เราทําไดไหม มันอยูท่ี
  การบริหารจัดการ แตวาเราจะขาดทุน เพราะท่ีมาเปนกาฝาก เราคงไมยอมทํา ผมเรียนวา  
 
 
 

ตรงนี้คือแนวทาง... 
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  ตรงนี้คือแนวทางสวนหนึ่ง ตอนนี้ท่ีคิดไดทําไดแคนี้ คิดมากกวานี้ก็ยังไปไมได ขอเงินได     
  หรือเปลาไมรู ไมรูจะมีหนวยงานไหนมาขัดเราบาง แตทุกฝายเห็นพองตองกันวามันจําเปนตอง
  มีระดับหนึ่ง เวลานี้โรงพยาบาลระยองมีหมอแค 75% ยิ่งมีโรงพยาบาลเอกชนเปดข้ึนมา
  เยอะๆ พยาบาลก็ไมมี ผมก็ยังฝากไปถึงโรงเรียน บอกวาโรงเรียนผลิตหาเด็กเกงใหเปนหมอ  
  สงเสริมใหเปนหมอ หาใหเปนพยาบาล มีรายงานมาวาเด็กเราติดแพทยหนึ่งคน นั่นแหละท่ี  
  เราตองการ แตเราไมพรอมถึงขนาดเปนโรงพยาบาลท่ีรับทุกเรื่อง แตเราจะเปนโรงพยาบาล  
     ท่ีรับเพ่ือชวยเหลือโรงพยาบาลระยองท่ีหองไมพอ เพราะคนไขเยอะ ยังไมใหออก ญาติ ก็บอก
  วายังไมสมควรใหออก ถาม ผอ .ก็บอกวาคนนี้ออกไดแลว เพราะท่ีมาอาการหนักกวาอีก     
  แลวถาเปนโรงพยาบาลเอกชน เขาไมอยากใหออกหรอกครับ  ญาติบอกออกไดแลว
  แตโรงพยาบาลบอกวาอยาเพ่ิงออกเลย เพราะคาหองแพงเหลือเกิน อยางนี้เขาก็ไปพักฟนกับ
  เราได สิ่ งเหลานี้มันเกิดข้ึนในสังคม แตเราลดชองวาง ถาทุกคนไปโรงพยาบาลระยองหมด      
  ก็เสร็จ ไปโรงพยาบาลเอกชน บางคนเตรียมเงินไววาแบงใหลูกใหหลานแลวเหลืออยูกอนหนึ่ง 
  กะวารักษาตัว ตายก็หมดเงิน แตไปโรงพยาบาลครั้งเดียวเงินท่ีเก็บไวหมดแลว ยังไมตายดวย  
  แลวจะทํายังไง นี่คือสิ่งท่ีเกิดข้ึน เพราะฉะนั้นเราก็รูปญหา เราก็จะพยายามรองรับใหไดวา   
  เราจะสามารถสรางอะไรบาง เพ่ือดูแลพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดระยอง ตามอํานาจหนาท่ี
  ของเรา เพราะฉะนั้นผมเรียนวานี่คือแนวทางท่ี อบจ.ระยองไดดําเนินการไว ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม  

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรรับหลักการ  แหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการดานการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห พ.ศ...............  
โปรดยกมือข้ึน          

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมรับหลักการ  แหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการดานการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห พ.ศ...............  
โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เรื่อง การบริหารจัดการดานการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห พ.ศ...............   

    รับหลักการ      จํานวน .......19......คะแนนเสียง 
    ไมรับหลักการ     จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    หลังจากท่ีสภาฯ มีมติรับหลักการในวาระท่ี ๑ แลว ตอไปเปนการพิจารณา วาระท่ี ๒ 
ประธานสภาฯ ข้ันแปรญัตติ ใหท่ีประชุมเปนกรรมการเต็มสภา ขอเชิญท่ีประชุมเริ่มตนพิจารณา ตั้งแต        
  ชื่อขอบัญญัติและเรียงลําดับเปนรายขอ ดังนี้    

(๑) ชื่อขอบัญญัติ....................มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
-  ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  -  

(๒) หลักการและเหตุผล.........มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ครับ 
ประธานสภาฯ   

 

ส.อบจ. กนกวรรณ...  
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ส.อบจ. กนกวรรณ  เบญจาทิกุล  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ดิฉันนางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  
  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง ขออนุญาต
  แกไ ขขอความในหนาท่ี 3 ของรางบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง                     
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคการบริหารสวนทองถ่ิน       
  ขอแกไขจากคําวา “องคการบริหารสวนทองถ่ิน ” เปน “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ” 
  และขอความ  “ขอ 17 (19) กําหนดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การประกัน  
  และควบคุมโรคติดตอ ” คําวา “การประกัน ” แกไขเปน “ปองกัน ” คะ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ เนื่องจาก ส .อบจ .กนกวรรณ  เบญจาทิกุล ขอแกไข (2) หลักการและเหตุผล          
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอความเห็นหรือไม 

  ถาไมมี  ผมจะขอมติท่ีประชุม  
 สมาชิกสภาฯทานใด เห็นชอบใหมีการแกไข ตามท่ี ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เสนอ  

 โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯทานใด ไมเห็นชอบใหมีการแกไข ตามท่ี ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล เสนอ  

 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการแกไข ตามท่ี ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล 
  เสนอ   
   เห็นชอบ จํานวน......19......คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ จํานวน........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง จํานวน........1.......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ตอไปเปน (3) ขอ 1  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
ประธานสภาฯ  -  ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 2  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -  ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 3  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -  ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 4  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -  ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 5  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -  ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 6  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -  ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 7  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -   ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 8  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -  ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 9  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ  

 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ ขอท่ี 9  ขอความเดิม “ ใหองคการบริหารสวนจังหวัด จัดตั้งมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงค  
นายก อบจ.  เพ่ือมีสวนรวมดานการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห และมีสวนรวมในการสงเสริมและ
  สนับสนุนภารกิจ ” ขอแกไขขอความเปน “ใหองคการบริหารสวนจังหวัด สนับสนุนใหมี      
  การจัดตั้งมูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงค เพ่ือมีสวนรวมดานการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห 
  และมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนภารกิจ” 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ เนื่องจาก นายก อบจ . ระยอง  ขอแกไข (3)  ขอ 9  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอ
ประธานสภาฯ ความเห็นหรือไม 

  ถาไมมี  ผมจะขอมติท่ีประชุม  
 สมาชิกสภาฯทานใด เห็นชอบใหมีการแกไข  ตามท่ี นายก อบจ .ระยอง เสนอ   

 โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯทานใด ไมเห็นชอบใหมีการแกไข  ตามท่ี นายก อบจ .ระยอง เสนอ

 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการแกไข  ตามท่ี นายก อบจ.ระยอง  เสนอ   
   เห็นชอบ จํานวน......19......คะแนนเสียง 
   ไมเห็นชอบ จํานวน......-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง จํานวน........1.......คะแนนเสียง 
   ตอไปเปน ขอ 10  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -  ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 11  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -   ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 12  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -  ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 13 มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -   ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 14  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -  ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 15  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -   ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 16  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -  ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 17  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -   ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 18  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -   ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 19  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -  ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
   ขอ 20  มีผูใดจะแปรญัตติหรือแกไขหรือไม 
   -  ไมมีผูแปรญัตติหรือขอแกไข  - 
 

ตอไปผม... 
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   ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม วาจะเห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ รางขอบัญญัติ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการดานการสาธารณสุขและ          
 การสังคมสงเคราะห  พ.ศ...... หรือไม 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ  รางขอบัญญัติ องคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการดานการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห  
พ.ศ...............  โปรดยกมือข้ึน         

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ  รางขอบัญญัติ องคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการดานการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห    
พ.ศ...............  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ รางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด ระยอง เรื่อง การบริหารจัดการดานการสาธารณสุขและการสังคม
สงเคราะห พ.ศ...............   

    เห็นชอบ            จํานวน ......19......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ         จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง        จํานวน ........1.......คะแนนเสียง  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ตอไปเปนการพิจารณาวาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
ประธานสภาฯ ระยอง เรื่อง การบริหารจัดการดานการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห พ.ศ............ 

สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นชอบในวาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติ  องคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง เรื่อง การบริหารจัดการ ดานการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห        
พ.ศ...............  โปรดยกมือข้ึน    

สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมเห็นชอบในวาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด ระยอง เรื่อง การบริหารจัดการ ดานการสาธารณสุขและ  การสังคม สงเคราะห         
พ.ศ...............  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบในวาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติ          
องคการบริหารสวนจังหวัด ระยอง เรื่อง การบริหารจัดการดานการสาธารณสุขและการ
สังคมสงเคราะห พ.ศ...............   

    เห็นชอบ            จํานวน ......19......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ         จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง        จํานวน ........1.......คะแนนเสียง  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  กอนเขาระเบียบวาระท่ี 5 ผมขอมอบทานรองประธานสภาฯ คนท่ี 2 ข้ึนทําหนาท่ี 
ประธานสภาฯ ประธานในท่ีประชุมแทนผมครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

 

นางสาวอุมา... 
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นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง  
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได เบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ ใหเบิกตัดปได 
หรือขยายเวลาเบิกตัดป   

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล   ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปนเงิน  รองนายกองคการ บริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๑        
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายวราวุธ ปนเงิน เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๑) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอน งบประมาณ
  รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2559 ดังนี้  

 โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   รายการท่ี 7 
โอนเพ่ิม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  รายการท่ี 4 

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.2559 
ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัต ิ

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
รองประธานสภาฯ(2) ถาไมมี ขอ ใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ี ประชุม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......20.......คน ครบองคประชุม ตอไปดิฉันจะมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน   
 สมาชิกสภาฯ ทานใด เห็นควรไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุมัติ           จํานวน .......19.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบคะ 
รองประธานสภาฯ(๒) 
ประธาน 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ.๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  
   ขอท่ี ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป
  หรือขยาย เวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได 
  หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ         
รองประธานสภาฯ(๒)   
ประธาน  

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก สภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    
  เนื่องดวยในระเบียบ วาระท่ี 6 นี้ จะมีใบแทรก จํานวน 1 แผน กระผมขออนุญาต           
  ทานประธานสภาฯ ขอแทรกเอกสารเพ่ิมเติมครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล อนุญาตใหแทรกเอกสารได ขอใหเจาหนาท่ีแจกเอกสาร เพ่ือใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาคะ 
รองประธานสภาฯ(๒)   ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองคะ 
ประธาน   

นายปยะ ปตุเตชะ  กระผมขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
นายก อบจ. ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2559  
   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตอง แกไขเปลี่ยนแปลง คําชี้แจง
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559   ดังนี้  
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รายการท่ี 7 
 
 

แผนงานการเกษตร... 
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แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการท่ี 1 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ 
 สําหรับในระเบียบวาระท่ี 6 นี้ จะแบงงานออกเปน 2 โครงการ ดังนี้ 

  โครงการท่ี 1  บัญชีขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
  งบประมาณ พ .ศ. 2559 คาจัดซ้ือรถยนตโดยสารปรับอากาศ งบประมาณ 15,500,000 
  บาท ความยาวตัวรถไมนอยกวา 15 เมตร ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน ความยาวตัวรถขนาด
  ไมเกิน 15 เมตร  
  โครงการท่ี 2  รายละเอียดในใบแทรกระเบียบวาระท่ี 6 บัญชีขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง    
  คําชี้แจงงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจําปงบประมาณ พ .ศ .2559            
  ในสวนของโครงการขุดสระเก็บน้ําในเขตชลประทานอางเก็บน้ําหนองปลาไหล ความลึกข อง
  สระเก็บน้ําจากเดิม 10 เมตร ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน 13 เมตร ความลาดเอียง 1:2 เทาเดิม 
  ปริมาตรดินขุดจากเดิม 442,867 ลูกบาศกเมตร  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน 584,035 
  ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) งบประมาณ 30,000,000 บาท เหมือนเดิม ขอบคุณครับ  

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม 
รองประธานสภาฯ (๒) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
ประธาน  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน .....20.....คน ครบองคประชุม ตอไป ดิฉันจะขอมติท่ีประชุม
   สมาชิกสภาฯทานใด เห็นควรอนุมัติญัตติขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โปรดยกมือข้ึน 
   สมาชิกสภาฯทานใด เห็นควรไมอนุมัติญัตติขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติ แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมา ณรายจาย
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุมัติ           จํานวน ........19.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 

งดออกเสียง    จํานวน ......... 1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๗     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560       
           (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (๒) 
ประธาน 

 

นางสาวอุมา... 
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นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ.๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓      
   ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
  อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (๒) 
ประธาน 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปนเงิน  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๑        
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายวราวุธ ปนเงิน       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  
   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
  รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2560  ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย (กองแผนและงบประมาณ) รายการท่ี 1  
โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   
โอนเพ่ิม 
 แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ   รายการท่ี 3 
โอนเพ่ิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

งบดําเนินงาน... 
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งบดําเนนิงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
ประเภท คาใชสอย 
- ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2560  

  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง คะ 
รองประธานสภาฯ (๒) 
ประธาน 

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก สภาฯ 
นายก อบจ . ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
  ในระเบียบวาระท่ี 7 เปนเรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. 2560 สําหรับการโอนเพ่ิมในโครงการกอสรางอาคารเรียนภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนอนุบาล
  นานาชาติตากสินบานคาย  (วัดหวายกรอง )  เดิมทีตั้งไวท่ี 26,000,000 บาท แตปรากฏวา
  งบประมาณกอสรางไมเพียงพอ  จึงจําเปนตองขอโอนเพ่ิมโดยใชงบประมาณร ายจายประจําป
  งบประมาณ  พ.ศ. 2559  เปนเงิน 15,000 ,000 บาท และผูกพันงบประมาณรายจาย
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เปนเงิน 11,000 ,000 บาท และโอนเพ่ิมงบผูกพัน
  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เปนเงิน 10,890,000 บาท รวมงบประมาณตั้งจายท้ังสิ้น     
  เปนเงิน 36,890,000 บาท ขอบคุณครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม 
รองประธานสภาฯ (๒) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
ประธาน  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....20.....คน ครบองคประชุม ตอไปดิฉันจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมั ติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๖๐   

อนุมัติ           จํานวน ........19.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 

งดออกเสียง    จํานวน ......... 1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๘     เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
   เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

 

 

นางกนกวรรณ... 
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นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (๒) 
ประธาน 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓                        
   ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
  อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (๒) 
ประธาน 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายวราวุธ ปนเงิน       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกีย รติทุกทาน กระผมนายวราวุธ ปนเงิน รองนา ยกองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.2560 
  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  
   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
  รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
- ประเภท คาใชสอย     รายการท่ี 1 (1.1) 
โอนลด 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง     รายการท่ี 1  
โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค    รายการท่ี 1  
 

โอนลด... 
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โอนลด 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
-ประเภท คาใชสอย (กองแผนและงบประมาณ)  รายการท่ี 1  
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน    รายการท่ี 17 
- ประเภท คาครุภัณฑอ่ืน     รายการท่ี 1 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ   รายการท่ี 1 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑอ่ืน     รายการท่ี 1 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560 

  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง          
  ไดพิจารณาอนุมัต ิ

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ (๒) ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ  
ประธาน  จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....20.....คน  ครบองคประชุม ตอไปดิฉันจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมั ติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมั ติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

อนุมัติ           จํานวน ........19.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-..........คะแนนเสียง 

งดออกเสียง    จํานวน ......... 1.........คะแนนเสียง 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๙... 
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ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภาฯ (๒) 
ประธาน 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบ ประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ 
  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานท่ี
  กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (๒) 
ประธาน 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายวราวุธ ปนเงิน       เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ .(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผ มนายวราวุธ ปนเงิน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
  ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
  งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
 คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ดังนี้  

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน        รายการท่ี 12,13,14 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค      รายการท่ี 26,110 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑการเกษตร   รายการท่ี 1 
 

จึงขอเสนอ ... 
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จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
  งบประมาณ พ .ศ. 2560 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภา องคการบริหาร สวน จังหวัดระยอง   
  ไดพิจารณาอนุมัติ   

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ (๒) ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองคะ 
ประธาน 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  สําหรับระเบียบวาระท่ี 9 คําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายท่ี ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
  คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ .ศ . 2560 เชน รายการท่ี 12     
  คาจัดซ้ือเกาอ้ีแถวเปนเหล็กชุบ งบประมาณท่ีตั้งไว  228,000 บาท เทาเดิม ในสวนของ
  รายละเอียดขอความเดิมไมครอบคลุม ก็เพ่ิมเติมรายละเอียด  ในขอความใหมใหมี            
  ความครอบคลุมมากข้ึน ขอบคุณครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ (๒) ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตรคะ 
ประธาน 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิ กสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม       
  นายเสรี สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 8 อําเภอเมือง 
  กระผมขอซักถามรายละเอียดหนาท่ี 2 ของญัตตินี้  รายการท่ี 26 ขอความใหมแกไข
  เปลี่ยนแปลงจากเดิมการกอสรางถนนคอนกรีตเปนแบบเสริมเหล็ก มาเปนถนนลาดยาง   
  แอสฟลทติกคอนกรีต กระผมอยากทราบวาวิธีนี้ดีกวาจากเดิมอยางไรครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองชี้แจงคะ 
รองประธานสภาฯ (๒) 
ประธาน 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
  จากขอซักถามของ ส .อบจ .เสรี สุวรรณวิจิตร กระผมขอชี้แจงวาเดิมทีเปนถนนลาดยาง  
        แอสฟลติกท่ี อบจ . สรางข้ึนไว ความกวาง 8 เมตร มีไหลทางครบ ปราก ฏวามีการแกไขเปน
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตองรื้อถอนลาดยางออกหมด และดําเนินการทําคอนกรีตใหม        
  ไดความยาว 2,241 เมตร  ดวยงบประมาณ 10,000,000 บาท เทาเดิม แตกระผมไดลงไป
  ตรวจสอบดูแลววารูปแบบถนนเดิมทีใชวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE      
  20 CM.DEEP ซ่ึงมีขนาดกวาง 8 เมตร แตความยาวมากข้ึนเปน 2,882 เมตร กระผมก็เลย
  ดําเนินการเปลี่ยนแปลงถนนจากคอน กรีตเสริมเหล็กกลับมาเปนแอสฟล ติกคอนกรีต
  เหมือนเดิม เพ่ือเพ่ิมระยะทางใหมากข้ึน และพ้ืนท่ีผิวจราจรถาเปนคอนกรีต เสริม เหล็ก        
  จะไมนอยกวาจําน วน 17,928 ตารางเมตร แตถ าเปนพ้ืนท่ีผิวแอสฟล ติกคอนกรีต  
 
 

จะไมนอยกวา... 
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           จะไมนอยก วาจํานวน 23,056 ตารางเมตร  ซ่ึงกระผมคิดวาไมจําเปนตองรื้อของเดิมออก 
  เพราะของเดิมก็ไมไดเสียหายท้ังหมด แตถาเปนคอนกรีต เสริมเหล็กจําเปนตองรื้อออกท้ังหมด 
  กระผมจึงดําเนินการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจากคอนกรีต เสริมเหล็กให เปนแอสฟล ติก
  เหมือนเดิม ขอบคุณครับ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม 
รองประธานสภาฯ (๒) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบส มาชิกสภา ฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ  
ประธาน  จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม  
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน ... .20....คน ครบองคประชุม ตอไปดิฉันจะขอ มติท่ีประชุม
   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน       
   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแ กไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ รายจ าย
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุมัติ           จํานวน ........19.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 

งดออกเสียง     จํานวน .........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐    เรื่อง   อ่ืนๆ 

นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  กอนท่ีสมาชิกสภาฯ จะอภิปรายเสนอเรื่องอ่ืนๆ ดิฉันมีขาวประชาสัมพันธจะเรียนแจง 
รองประธานสภาฯ(๒)  ใหทานทราบเรื่องจากทานประธานสภาฯ คะ ขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯ ทานคณะผูบริหาร           
ประธาน  ทานปลัด อบจ.รย ทานรองปลัด อบจ.รย. ผูอํานวยการกองตางๆ และหัวหนาหนวยตรวจสอบฯ 
  ทุกทาน เขารวมอบรมโครงการใหความรูเรื่องกฎหมายแกสมาชิกสภาฯ ภายใตหัวขอ “เทคนิค 
  การประชุม สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ” ซ่ึงไดเชิญทานวิทยากร วาท่ี ร .ต.เจษฎา  
  จันทรวีระชัย  จากสํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
  ในวันท่ี 20 มีนาคม  พ.ศ. 2560 ตั้งแตเวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หองประชุมสภา 
  อบจ.ระยอง (ชั้น 11)  อยากขอเรียนเชิญทาน สมาชิกสภาฯ ใหความรวมมือเขารับการอบรม
  ในครั้งนี้ ตามวันและเวลาท่ีเรียนไปเม่ือสักครู เพราะเก่ียวของกับทุกทานโดยตรงคะ 

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหาคะ 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียน  ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานส มาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ กระผม     
  นายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอบานคาย 
  กระผมขอ ประชาสัมพันธงาน  โครงการ  อบจ . พบประชาช น ซ่ึงจะจัดข้ึนในวันพุธท่ี        
  15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเอนกประสงควัดละหารใหญ ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย              
  ครั้งนี้จะจัดท้ังอําเภอเพียงครั้งเดียว กระผมอยากขอเชิญชวนใหสมาชิกสภาฯทุกทาน             
  ท่ีไมติดภารกิจใดๆ เขารวมโครงการ  ซ่ึงกิจกรรมจะเริ่ม ตนตั้งแต 08.30 น. เปนตนไป  
  ขอบคุณครับ 

 

นางกนกวรรณ... 
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นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ดิฉันขอเรียนแจงเพ่ิมเติมในสวนของขาวประชาสัมพันธจากกองกิจการสภา อบจ.  
รองประธานสภาฯ(๒)  ซ่ึงจะมีอีก 1 โครงการ ท่ีจะจัดข้ึนใ นวันท่ี 31 มีนาคม พ .ศ. 2560 เปนโครงการ           
ประธาน  เขารวมอบรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัยฯ และโครงการอบรมสมาชิกสภาฯ 
  เพ่ือใหตระหนักในเรื่องการบริหารกิจการบานเมือง ท่ีดี ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 14.30 น.      
  ณ หองประชุม อบจ.ระยอง ชั้น 8 (หอง 1) คะ 
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
   ถาไมมี  ดิฉันขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม    
  เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน  ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจในการดําเนิน
  กิจการขององคการบริหารสวนจังห วัดระยอง ใหเกิดประโยช นสูงสุด แกพ่ีนองประชาชน    
  และทองถ่ินของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพ แตความสุข ความสมหวัง             
  ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ      

เลิกประชุม  เวลา  16.40 น.  

 
 

(ลงชื่อ)           ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หวัหนาฝายการประชุม 

 

                                                    (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 

 

 


